



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (การสัมภาษณ์บุคคล)
สำหรับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะใน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประมวลผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้วเสร็จตาม หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรร และการวัดผลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (การสัมภาษณ์บุคคล) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนี้

๑ สำนักงานปลัด

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

๑.๑.๑ นางสาวศากมล ธาริยะ เลขที่ ๑๐๑

๒ กองช่าง

๒.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

- ไม่มีผู้สอบผ่าน -

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (การสัมภาษณ์บุคคล) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูชี้ดาว องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เวลา ๑๐.๐๐ น.

การประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการสั่งจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ดำเนินการเลือกสรร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.por.go.th> โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับหากได้คะแนนรวมเท่ากันให้ถือผู้ที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้ขึ้นลำดับบัญชีก่อน หากได้คะแนนรวมเท่ากันและคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากันอีก ให้ถือลำดับการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี โดยการดำเนินการสั่งจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ ทั้งนี้การจ้างพนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) ก่อนทุกครั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปอจึงจะสั่งจ้างได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายแสน ลือชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ